

Số: 15 /KH-STC

Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN-TC; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương "về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực"; Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 19/01/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Nâng cao ý thức và trách nhiệm của công chức và người lao động thuộc Sở đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền lực trong công tác. Thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức và người lao động từ khâu tuyên truyền, giáo dục, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, từng bước giúp cho công chức và người lao động nâng cao nhận thức về vai trò và nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2. Yêu cầu:

Các Trưởng phòng trực thuộc Sở phải quán triệt, quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Nâng cao nhận thức cho công chức và người lao động về nguy cơ, tác hại của việc tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết xử lý nghiêm minh và kịp thời công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh đủ sức đảm đương nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do pháp luật quy định.

